

แผนที่ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

วิสัยทัศน์

“ตำบลน่าอยู่ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร เขตส่งเสริมคุณภาพชีวิต ยึดติดการมีส่วนร่วมของประชาชน”

พันธกิจ

พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ และสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน	ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย	พัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน	พัฒนาคุณภาพชีวิตระบบการศึกษา อนุรักษ์และส่งเสริม ศิลปะ ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ	พัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง/การบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
---	---	--	---	--	--

เป้าประสงค์

ประชาชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ	ชุมชนทำนุบำรุง ศาสนา อนุรักษ์ ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญา	ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า	ประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทั่วถึง และได้มาตรฐาน	สินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เป็นที่ต้องการของตลาด	ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และบริหารแหล่งน้ำให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน	ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครองท้องถิ่น โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ด้านแหล่งน้ำ และการอนุรักษ์	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา ด้านการเมือง และการบริหาร
---	--	--	---	--

แนวทาง การพัฒนา

<ol style="list-style-type: none"> การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพานและท่อระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าและการขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง ระบบประปา การขยายเขตประปาและก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 	<ol style="list-style-type: none"> การส่งเสริมการผลิตทางการเกษตร การส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาอาชีพ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 	<ol style="list-style-type: none"> การฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติ การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น การฟื้นฟู การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 	<ol style="list-style-type: none"> การส่งเสริม การศึกษาและพัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก การส่งเสริมงาน สาธารณสุข การอนามัย และการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ การส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 	<ol style="list-style-type: none"> บุคลากรและการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ระบบการบริหารตลอดจนเครื่องมื่อเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
---	--	--	--	---